

น้ำท่วมฉับพลันมลรัฐโคโลราโด สูญหายมากกว่า500ราย-ตาย5

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ - น้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในมลรัฐโคโลราโด ของสหรัฐฯ ทำให้มียอดผู้สูญหายไปกว่า 500 คน ขณะที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักอีกในวันอาทิตย์ (15 ก.ย.) ซึ่งจะทำให้เกิดอุทกภัยระลอกใหม่ อันสร้างความยากลำบากให้แก่ความพยายามในการช่วยเหลือผู้ภัยของเจ้าหน้าที่

ปริมาณฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ชั่วโมงตั้งแต่คืนวันพุธ (11ก.ย.) แล้วยังตกหนักอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้เกิดอุทกภัยฉับพลันเล่นงานชุมชนต่างๆ ที่อยู่เชิงเทือกเขาร็อกกี อาคารบ้านเรือนจำนวนมากจมน้ำ ถนนหนทางกลายเป็นทางน้ำป่า ไฟฟ้าดับใช้การไม่ได้เป็นบริเวณกว้าง โดยที่มีผู้เสียชีวิตซึ่งยืนยันแล้วรวม 4 ราย ตลอดจนถึงมีหญิงวัย 60 ปีอีกรายหนึ่งที่คาดกันว่าจะจบชีวิตแล้วหลังจากสายน้ำพัดพังบ้านของเธอ ทั้งนี้ ตามรายงานที่ปรากฏออกมาจนถึงคืนวันเสาร์ (14 ก.ย.)

ขณะเดียวกัน กองทัพอากาศได้จัดส่งทหารภาคพื้นดินและเฮลิคอปเตอร์เข้าไปค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามการแถลงของ เจมส์ กอฟฟ์ พันเอกกองทหารรักษาดินแดนแห่งชาติ (เนชั่นแนลการ์ด) ของกองทัพนั้น เมื่อถึงคืนวันเสาร์ ได้อพยพคน 1,750 คน และสัตว์เลี้ยง 300 ตัว ออกจากเขตเคาร์ตีโบลเดอร์ และเคาน์ตีลารีเมอร์

นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้สูญหายขาดการติดต่ออีกกว่า 500 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในเคาน์ตีลารีเมอร์ 350 คน และในเคาน์ตีโบลเดอร์อีก 231 คน ทว่าถึงแม้ผู้ขาดการติดต่อจะมีจำนวนสูง แต่พวกเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ที่ยังตามหาตัวไม่เจอเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเพียงเพราะยังไม่สามารถโทรศัพท์ถึงผู้เป็นที่รักใคร่ห่วงใยได้เท่านั้น ภายหลังจากน้ำท่วมได้สร้างความเสียหายให้แก่เสาโทรศัพท์มีอยู่จำนวนมาก

เป็นที่คาดการณ์กันว่า ฝนที่ยังจะกระหน่ำหนักลงมาจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันท่วมพื้นที่บริเวณแถบนี้อีกครั้ง โดยที่มีการออกประกาศเตือนน้ำท่วมฉับพลันในคืนวันเสาร์ในทั่วทั้งพื้นที่เมืองเดนเวอร์และปริมณฑล ตลอดจนถึงในแถบเทือกเขาทางตอนเหนือ



AP

คนงานซ่อมถนนกำลังทำงานเมื่อวันเสาร์ (14) บนทางหลวงสายหนึ่งในมลรัฐโคโลราโด ซึ่งถูกน้ำท่วมฉับพลันซัดขาดไป

ถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตประสบภัยต้องการที่จะอพยพออกมา แต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนหนึ่งตัดสินใจอยู่เฝ้าบ้าน ทำให้ทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบออกประกาศเตือนอย่างชัดเจนว่าประชาชนเหล่านี้จะต้องตัดสินใจว่าจะอพยพหรือไม่ เพราะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะไม่หวนกลับมาดูแลพวกที่ตัดสินใจอยู่ต่อ อย่างน้อยก็ในช่วงระยะหนึ่งทีเดียว

ทางด้านทำเนียบขาว ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้ลงนามประกาศให้โคโลราโดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว พร้อมกับอนุมัติความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางแก่ทางมลรัฐตลอดจนแก่เหยื่อผู้ประสบภัย ■